



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการ
พิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรม และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือก
บุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด และ อ.ก.พ.สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
และวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๗ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางชุศรี ทองกลม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	งานห้องผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๒	นางอัญชลี ศศิวรรณพงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	งานห้องผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๓	นางสาวศศิธร ชำนาญผล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	งานห้องผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๔	นางรพีพรรณ กลัดเนียม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	งานห้องผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๕	นางสุนันทา ทรัพย์านนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	งานห้องผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๖	นายสุติ ปิงฉภาพ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๗	นายชำเลียง สายธนู	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ลำดับที่ ๑ - ๗ จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ และที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซีตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายชลิท ทองประยูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายชื่อและเฝ้าติดตามท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
และครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

ลำดับ ที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วนของ ผลงาน
๑	นางชุตริ ทองกลม ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน ๑. การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสันหลังส่วนคอหัก : กรณีศึกษา ๒. การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคกระดูกสันหลังที่ได้รับการผ่าตัด : กรณีศึกษา ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน " การนิเทศทางคลินิก การดูแลผู้ป่วยกระดูกสันหลังส่วนคอหักที่ได้รับการดัดง้างน้ำหนัก "	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กลุ่มการพยาบาล งานห้องผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	๗๘๔๗๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กลุ่มการพยาบาล งานห้องผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	๗๘๔๗๑	เลื่อนระดับ	๑๐๐%
๒	นางอัญชลี ศศิวรรณพงษ์ ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน ๑. การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่มีภาวะโปตัสเซียมในเลือดสูง : กรณีศึกษา ๒. การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงชนิดที่มีการคั่งของกรดคีโตน : กรณีศึกษา ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน " การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่มีภาวะโปตัสเซียมในเลือดสูง ในห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ "	งานห้องผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	๗๘๔๓๗	งานห้องผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	๗๘๔๓๗	เลื่อนระดับ	๑๐๐%
๓	นางสาวศศิธร ชำนาญผล ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน ๑. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของกระบังลมเลือดออกในช่องท้อง กระดูกหน้าแข้งและข้อเท้าหักร่วมกับกระดูกส่วนคอเคลื่อน : กรณีศึกษา ๒. การพยาบาลผู้ป่วยมีลมและตับฉีกขาด ร่วมกับกระดูกเชิงกรานและต้นขาหัก : กรณีศึกษา ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน " ประเมินสภาพการบาดเจ็บภายใน ๒๔ ชม. หลัง admission โดยใช้รูปแบบ tertiary survey "	งานห้องผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	๗๘๔๕๐	งานห้องผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	๗๘๔๕๐	เลื่อนระดับ	๑๐๐%

ลำดับที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่งเลขที่	ประเภท	สัดส่วนของผลงาน
๔	นางรพีพรรณ กลัดเนียม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กลุ่มการพยาบาล งานห้องผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	๗๘๙๙๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กลุ่มการพยาบาล งานห้องผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	๗๘๙๙๕	เลื่อนระดับ	๑๐๐%
ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน							
๑. การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะข้อคจากการติดเชื้อ : กรณีศึกษา							
๒. การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิด Patent Ductus Arteriosus (PDA) ที่มีภาวะหัวใจวายและได้รับการผ่าตัดผูกหลอดเลือด (PDA Ligation) : กรณีศึกษา							
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน " การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด "							
๕	นางสุนันทา ทรัพย์านนท์	งานห้องผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	๗๘๖๕๘	งานห้องผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	๗๘๖๕๘	เลื่อนระดับ	๑๐๐%
ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน							
๑. การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสันหลังส่วนคอหักและเคลื่อนที่ได้รับบาดเจ็บไขสันหลังชนิดสมบูรณ์ : กรณีศึกษา							
๒. การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกส่วนอกหัก : กรณีศึกษา							
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน							
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง (Spinal unit)							
๖	นายสุติ ปัจฉาภาพ	กลุ่มงานสุขศึกษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านการบริการทางวิชาการ)	๗๘๐๘๖	กลุ่มงานสุขศึกษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านการบริการทางวิชาการ)	๗๘๐๘๖	เลื่อนระดับ	๘๐%
ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน							
๑. ประสิทธิภาพของโปรแกรมการอบรมผู้นำส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี : งานวิจัย							
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน							
๑. การวิเคราะห์องค์การเพื่อพัฒนาโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis และ PEST Analysis							
๗	นายชำเลียง สายธนู	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านการบริการทางวิชาการ)	๗๒๑๑๓	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านการบริการทางวิชาการ)	๗๒๑๑๓	เลื่อนระดับ	๗๐%
ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน							
๑. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี : งานวิจัย							
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน							
๑. การบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายวัดส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์สุขภาพประจำวัดสายสัมพันธ์วัดโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดใต้และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์แบบองค์รวม							